



# สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2023



วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2023 ปีที่ 57 ฉบับที่ 3076

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ ปี A

พระวาจา (มธ.2:1-12)

ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า "กษัตริย์ชาวอียิปต์ที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์" เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงุ่นวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็ุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมจารย์ ตรัสถามเขาว่า "พระคริสต์จะประสูติที่ใด" เขาจึงทูลตอบว่า "ในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้าซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรา"

ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ แล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกำชับว่า "จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด"

คุณเสรินทร์ ตั้งสีจธรรม

สร้างอุทิศแด่

วิญญานโมไนไฟซาระ

ทำทุกอย่าง  
ด้วยความรัก

ไม่ทำอะไรทั้งสิ้น  
ด้วยการบีบใจ

“ Do all through love,  
nothing through constraint ”

นักบุญฟรังซิสแห่งซาเลส์  
St. Francis de Sales

และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จึงกลับมาบอกให้เรา รู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย" เมื่อบรรดาโหราจารย์ ได้ฟังพระคำรัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งหนึ่งนำทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร

เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่ง บรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำทองคำ กำยาน และมดยอบออกมาถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น



<b>หัวข้อ</b>	พระคริสตเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางความรอดพ้นของมนุษย์
<b>ธรรมล้ำลึก</b>	พระคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ
<b>ทำที่</b>	การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้า
<b>การดำเนินชีวิต</b>	เราจะเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ผู้อื่น เพื่อนำผู้อื่นมาพบองค์ความสว่าง และพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - อสย 60:1-6

เมื่อกลับจากถิ่นเนรเทศที่บาบิโลนแล้ว ชาวยิวได้จาริกแสวงบุญไปยังนครเยรูซาเล็ม ผู้ประพันธ์นี้กวาดภาพชนชาติต่าง ๆ กำลังเข้าร่วมในการจาริกแบบเดียวกันนี้ไปสู่แสงสว่าง เรากำลังมุ่งหน้าไปยังแสงสว่างที่แท้จริง คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า

**บทอ่านที่สอง** : - อฟ 3:2-3ก, 5-6

นักบุญเปาโลเน้นว่า พระเจ้าได้แสดงพระองค์ในพระเยซูคริสตเจ้า ไม่เพียงแต่กับชาวยิวเท่านั้น แต่กับชนทุกชาติ คนต่างศาสนาได้กลับเป็นทายาทร่วมกับชาวยิว เป็นสมาชิกแห่งพระกายของพระคริสตเจ้า และมีส่วนร่วมในพระสัญญาของพระองค์

**พระวรสาร** : - มธ 2:1-12

บรรดาโหราจารย์ได้ติดตามดาวประจำพระองค์จนได้พบกับองค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ พวกเขาได้นมัสการพระองค์ และถวายเครื่องบรรณาการแด่พระองค์





จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



## การแสดงองค์ของพระเยซูเจ้า

คำว่า "การแสดงองค์ (επιφάνεια)" ในภาษากรีกหมายถึง การปรากฏหรือการเผยแสดง ใช้อธิบายการปรากฏพระองค์ของพระเยซูเจ้า ต่อคนต่างศาสนา แต่ในความหมายดั้งเดิมหมายถึง การที่กษัตริย์ออกไป เยี่ยมประชาชนในต่างจังหวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าทรงเปิดเผย พระองค์เอง หรือการที่พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ในฐานะบุตรพระเจ้า โดยมีดาวที่นำทางบรรดา โหราจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของคนหลากหลายเชื้อชาติให้มาพบและรู้จักพระองค์

นักบุญเปาโลได้ขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่า พระเจ้าได้เปิดเผยพระองค์ให้เราได้ทราบ ผ่านทางพระเยซูเจ้าว่าทรงรักมนุษย์ทุกคน ทรงเรียกพวกเขาให้มาสัมผัสแสงสว่างแห่งความรอดไม่ว่าจะอยู่ ไกลแค่ไหน ทำให้ "คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับ พันธสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอัครอัครบิดร" (อฟ 3:6)

พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ มิใช่แต่เฉพาะสำหรับชาวยิว เท่านั้น "เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตก และจะนั่งร่วมโต๊ะ กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ในพระอาณาจักรสวรรค์" (มธ 8:11) อีกทั้งได้ส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้ไปสั่งสอนนานาชาติทั่วโลก (ดู มธ 28:19) ดังนั้น ปัจจุบันไม่มีประชากรที่ทรงเลือกสรร ไม่มีชาวต่างชาติ และไม่มีคนที่อยู่ข้างนอก แต่ทุกคนได้รับการเรียกให้มารู้จักพระองค์ เป็นบุตรที่ทรงรักและเป็นพี่น้องกัน ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และชั้นวรรณะ

## ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราต้องนมัสการพระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อ บรรดาโหราจารย์ได้ติดตามดาว ไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักและอันตรายโดยปราศจากความกลัว พวกเขาได้คุกเข่าลงนมัสการพระองค์ พร้อมกับถวายทองคำ กำยาน และมดยอบ และกลับไปในเส้นทางใหม่ด้วยความยินดี เราต้องนมัสการ พระเยซูเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยทองคำแห่งความรัก มดยอบแห่งความสุภาพถ่อมตน และกำยาน แห่งความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งเลือกเดินในหนทางชีวิตดีงาม ปราศจากความเห็นแก่ตัวและนิสัยไม่ดี ต่าง ๆ



**ประการที่สอง** เราต้องมอบตนเองเป็นของขวัญแด่พระเยซูเจ้า บรรดาโหราจารย์ได้มอบของขวัญที่มีค่าของตนแด่พระเยซูเจ้า ให้เราได้มอบตัวเราเองแด่พระเยซูเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตใจ ในการอธิษฐานภาวนา การมาวัดวันอาทิตย์ และการอ่านพระคัมภีร์ และด้วยการดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ ในการรักซึ่งกันและกัน การให้อภัยกันด้วยใจกว้าง และการช่วยเหลือแบ่งปันกันด้วยความยินดี นี่คือนิยามของขวัญที่มีค่าที่เราสามารถมอบให้แด่พระเยซูเจ้าได้

**ประการที่สาม** เราต้องดำเนินชีวิตเป็นดาวนำผู้อื่นมาหาพระเยซูเจ้า ดาวได้นำโหราจารย์มานมัสการพระกุมารเจ้า เราสามารถเป็นดาวนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้าได้ ผ่านทางการบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ การเป็นตัวอย่างดีให้คนอื่นได้เห็น ชีวิตของเราแต่ละคนสามารถเป็นดาวส่องสว่างให้คนอื่นได้ เห็นความรัก การให้อภัย และการช่วยให้รอดของพระเจ้า และช่วยให้พวกเขาดำเนินในหนทางถูกต้องได้

เราสมโภชการแสดงองค์ของพระเจ้าในธรรมชาติมนุษย์ที่มองเห็นได้ เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งหมด พระเจ้าทรงใช้ดาวดวงหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้า เพื่อนำทางบรรดาโหราจารย์ไปยังสถานที่ซึ่งพวกเขาสามารถพบพระเจ้าในรูปของกุมารน้อยคนหนึ่ง พระเจ้าได้ทรงดลใจพวกเขาให้เดินทางจากแดนไกล เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในโลกนี้ได้รับการเรียกให้มาพบพระพักตร์พระองค์ เพื่อรู้จักและนมัสการพระองค์

เราแต่ละคนสามารถนำคนอื่นให้มาพบพระเยซูเจ้าได้ อาศัยความรู้ความสามารถต่าง ๆ ที่พระเจ้าประทานให้ เราได้รับการเรียกให้มาเป็นแสงสว่างส่องโลก ในการประกาศข่าวดีแห่งความหวัง ความยินดี และสันติสุขกับผู้อื่น ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตในความรักต่อกันซึ่งแสดงออกให้เห็นในภาคปฏิบัติในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ



1. ข้าพเจ้าจะมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ
2. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างดีในความรักและเมตตาต่อกัน
3. ข้าพเจ้าจะรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2023

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บอุทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อธินวัฒน์	คามิลเลียน	คุณนวรรณ์ - คุณนรเสกฐ์	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณจิราภรณ์ - คุณอารีย์	คุณอภิวัฒน์	คุณวารินทร์
19.00 น.	คุณพ่อวัฒนา	นาซาเรธ	คุณภานพ - คุณภาวนา	คุณบังอร	คุณพรเพ็ญ

## บาบุชกา

ที่มา... นนิงส์วฤตฤท

คืนนั้นหนาวเย็น

บาบุชกา...คุณยายชราผู้ใจดีกำลังเข้านอน  
พร้อมกับเสียงลมหนาวที่พัดจัดอยู่ข้างนอก

...มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น

คนเลี้ยงแกะมาเคาะประตูบ้าน เพื่อแจ้งข่าวดี

...เด็กน้อยที่ทุกคนรอคอยได้เกิดมาแล้ว ในถ้ำเลี้ยงสัตว์

...มาเกิด...รีบมาเกิด...มาช่วยเหลือดูแล

บาบุชกา...หญิงชรา แม่ใจดีโดยธรรมชาติ

แต่ในคืนนั้น...ที่นอนหนานุ่มอบอุ่นน่าสนใจกว่าการเดินทางในคืนหนาวเย็น

หญิงชราตอบคนเลี้ยงแกะอย่างสุภาพอ่อนโยน พรุ่งนี้เช้าฉันจะไป

พวกเขาร้องขออาหารสำหรับเด็กน้อย

หญิงชราตอบอีกครั้ง พรุ่งนี้..พรุ่งนี้

บาบุชกาลุกขึ้นแต่เช้า...เตรียมตระกร้าของขวัญ

ผ้าคลุมไหล่ไหมพรมอย่างดีสำหรับคุณแม่

...ข้อเงิน และของเล่นหลายชิ้นสำหรับเด็กน้อย

แต่...ร่างหล้าว่างเปล่า เมื่อเธอมาถึง

บาบุชกา มาช้าเกินไป

เธอโกรธเคืองตนเองที่บอกปฏิเสธคำเชิญเมื่อคืนก่อน

เช้าวันนั้น...เธอออกเดินทางทั่วผืนแผ่นดิน...ตามหาเด็กน้อย

เธอร่วมเส้นทางการแสวงหาเดียวกับกับมนุษยชาติ

...แสวงหาเขาคนนั้นที่จะนำความหวังใหม่ และคุณค่าใหม่ของชีวิต

เธอพบเด็กน้อยมากมายบนผืนแผ่นดิน

...มีเด็กน้อยมากมายนอนหลับในเปล...มีคุณแม่มากมายเลี้ยงดู

สำหรับเด็กน้อยทุกคนที่เธอพบเจอ เธอมอบของขวัญที่ได้เตรียมมา

ด้วยความหวังว่า เด็กน้อยคนนี้จะเป็เด็กน้อยคนนั้น

แต่...เธอมีอาจมึนใจได้เลย!



## คำถามเปลี่ยนชีวิต

ที่มา... พอร์เจอร์ทเวล

มีปริศนาที่อยากให้คุณช่วยกันเฉลย *'ทำไมนกกระยางจึงยืนขาเดียว เวลาหลับ'* ถ้าผ่านไป 5 นาทีแล้วคุณยังคิดไม่ออก นั่นเพราะคุณมัวแต่จะถามตัวเองใช้ใหม่ว่า...ทำไมมันยืนขาเดียว ทำไมมันไม่ยืนสองขา ลองเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่อีกว่า...ทำไมมันหัดขาเดียว ทำไมมันไม่หัดสองขา เท่านั้นแหละ คำตอบก็มาทันทีว่า *'ถ้ามันหัดทั้งสองขา มันก็ล้มนะสิ'* ปริศนาข้อนี้ตอบได้ง่าย หากเราเปลี่ยนมุมมองหรือตั้งคำถามเสียใหม่ นกกระยางขาเดียวกับนกกระยางหัดขาเดียว ที่จริงก็คือสิ่งเดียวกัน แต่เป็นภาพอันเกิดจากมุมมองที่ต่างกัน และสามารถชักนำความคิดของเราไปคนละทิศละทางได้

การเปลี่ยนคำถามหรือมุมมอง มีผลเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณได้ คงมีหลายครั้งที่คุณรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยใจ เผ้าบ่นในใจว่า *'ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลย'* การตอกย้ำกับตัวเองด้วยความคิดอย่างนี้บางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไร นอกจากตัวเองจะทุกข์แล้ว ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่งไปอีก ลองเปลี่ยนมุมมองหรือตั้งคำถามใหม่อีกว่า *'แล้วเราจะเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่า'* การถามแบบนี้อาจช่วยให้เราพบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก็ได้ เพราะอันที่จริงเราเองก็คงไม่ได้เข้าใจเหมือนกัน สมรรถภาพของทุกคนมักมีปัญหาเพราะทุกคนคิดแต่จะเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจตนเอง แต่ไม่พยายามหรือแม้กระทั่งคิดที่จะเข้าใจคนอื่น ถึงตรงนี้ คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่า *'ทำไมเขาไม่เข้าใจเรา'* แต่อยู่ที่ *'ทำไมเราถึงไม่เข้าใจเขา'* และ *'ทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจเขาได้'* ในทำนองเดียวกัน สำหรับคนที่ชอบบ่นในใจว่า *'ทำไมฉันถึงโชคร้ายอย่างนี้'* หากเปลี่ยนมาถามตัวเองว่า *'ทำไมฉันชอบบ่นอย่างนี้'* เขาอาจได้คิดและลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ไม่ท้อท้อ หรืออ้อมอ้อมเท่าเหมือนเก่า การรู้จักคำถามเป็นศิลปะสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตทุกวันนี้ เราถูกสอนให้สนใจคำตอบจนลืมว่าคำถามนั้นสำคัญกว่าคำตอบมาก คำถามนั้นเป็นตัวกำหนดคำตอบ พูดอีกอย่างก็คือคำถามเป็นตัวกำหนดความคิดและการกระทำของเรา ถ้าตั้งคำถามผิดก็พาความคิดของเราเขารอกเข้างง ซ้ำอาจพาชีวิตหลงทางไปด้วย

หลายคนชอบถามในใจเวลาถึงงานกองอยู่ข้างหน้าว่า *'ฉันจะทำได้หรือ'* คำถามอย่างนี้ชวนให้ท้อ แต่ความรู้สึกของเขาจะเปลี่ยนไป หากเขาถามตัวเองใหม่ว่า *'ทำไมฉันจะทำได้'* อย่างไม่รู้คิดบอ่ยครั้ง อุปสรรคไม่ได้หยุดตรงที่ว่า ทำได้หรือไม่ได้ หากอยู่ที่แรงจูงใจ มีคำถามหนึ่งซึ่งคุณหมอบริเวสต์ วะลี บอกว่าเป็นคำถามที่น่าเกลียดที่สุด แต่เป็นคำถามที่กำลังระบาดไปทั่วสังคมไทย นั่นก็คือ คำถามว่า *'ทำแล้วฉันจะได้อะไร'* คำถามอย่างนี้ทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ทำให้จิตใจแคบลง และหาความสุขได้ยาก จะไม่ดีกว่าหรือหากเราถามใหม่ว่า *'ทำแล้วส่วนรวม (หรือสังคม) จะได้อะไร'* การคำนึงถึงส่วนรวม โดยเริ่มต้นจากคำถามแบบนี้จะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้น และคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมก็จะไม่ต้องมาคอยตอบคำถามของญาติมิตรว่า *'ทำแล้วขอได้อะไร'* หรือถูกตั้งข้อสงสัยว่า *'ได้ไปเท่าไร'* การถามว่า ใคร กับ ทำไม่ ให้ผลที่แตกต่างกันมาก เวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมา คนส่วนใหญ่มักสนใจว่า ใครทำ แต่ไม่ค่อยถามว่า ทำไมเขาจึงทำ คำถามแรกนั้นเพียงแต่สนองความอยากรู้อยากเห็น แต่คำถามหลังช่วยให้เห็นสาเหตุของปัญหา และอาจนำมาเป็นบทเรียนแก่ตนเองได้ คุณโสภณ สุภาพงษ์ เล่าว่า ตอนที่ไปบริหารโรงกลั่นน้ำมันบางจากใหม่ ๆ โรงกลั่นอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก อุบัติเหตุเกิดขึ้นประจำ ขาดทุนมหาศาล ขณะที่ขวัญของพนักงานไม่ดี เพราะมีปัญหาสืบเนื่องจากเจ้าของเดิม คุณโสภณเล่าว่า เวลาเกิดอุบัติเหตุในโรงกลั่น จะไม่ถามพนักงานว่า *'ใครทำ'* แต่จะถามว่า *'ทำไมถึงเกิดขึ้น'* วิธีการดังกล่าวมีผลคือ ทำให้พนักงานช่วยกันหาสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขแทนที่จะชี้ดทอหรือกล่าวโทษกัน ซึ่งมีแต่จะทำให้แตกความสามัคคีกันมากขึ้น ในเวลาไม่นานโรงกลั่นก็แทบไม่มีอุบัติเหตุเลย ถ้าใครก็เพิ่มมากขึ้น จนมีสถานะมั่นคง ส่วนพนักงานก็ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คงไม่มีคำถามใดสำคัญเท่ากับคำถามเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราเอง ถ้าเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยอ่อนกับการถามตัวเองไม่รู้จบว่า *'เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที'* ลองเปลี่ยนมาเป็นคำถามว่า *'เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที'* ลองเหลียวดูรอบตัวเถิด ตอนที่คุณอาจร่ำรวยอยู่แล้วก็ได้ แต่ยังไม่พอใจเสียที เพราะเขาแต่จะเงืองมองคนอื่นที่มีมากกว่า แต่ถึงแม้คุณจะไม่รวย ก็ให้พยายามบ่มเพาะความพอใจในสิ่งที่ตนมี แล้วคุณจะพบกับความร่ำรวยชนิดที่ไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงได้



## ประกาศ

## สรุปข่าว



### วันศุกรตนเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกรที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2023 (วันศุกรต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย



### วันยวธรรมทูตสากล (เก็บบุญ 2 ครั้ง ทุกมิสซา)

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2023 เป็นวันยวธรรมทูตสากล ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานประกาศข่าวดีกับเด็ก ๆ ทั่วโลก



### ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน)

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดใน) จ.สมุทรสงคราม ใน วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธี



### ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2023 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการทำไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด

คุณพ่อเจ้าอาวาส - คุณพ่อปลัด

และสัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ

มีความยินดี ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า

โอกาส... ฉลองวัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2023

เวลา 10.00 น.

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ

ร่วมฉลอง “วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” บ้านเนินราชาเรื่อ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 18.00 น.

โดย คุณพ่อวรายุทธ เจริญภูมิ

(งตมิสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)





# ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มกราคม 2023 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 8 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	สมโภชพระคริสตเจ้าเสด็จออก อุทิสแต่ โดมินิโก อุดม - มารีอา ชุ่น อร่ามสุขเสรี สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษ อุทิสแต่ หลุยส์ เอ็ดโตรี แบร์โกลอตตี (ครบ 3 ปี)	ลูก - หลาน วัด คุณพงศ์ทิพย์ แบร์โกลอตตี
จันทร์ที่ 9 19.00 น.	ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณพิพัฒน์ ธรรมกรสุขศิริ อุทิสแต่ อันนา เฮียง คิรุ่งเรื่อง อุทิสแต่ เปาโล มนตรี - อันนา มารีอา คาหง ศิริวรศิลป์	คุณพิพัฒน์ ธรรมกรสุขศิริ คุณวิภา ทรัพย์เย็น คุณรวุฒิ ศิริวรศิลป์
อังคารที่ 10 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณพระ อุทิสแต่ อันตน ประสงค์ สรนนต์ศิริ อุทิสแต่ สุกา สราวุธ เอี่ยมอัครวมงคล - คุณจูงเคียง ลิ้มไขแสง อุทิสแต่ วิญญาณในไฟชำระ	คุณมหัทธพนธ์ คุณพรตรี โรจน์เมฆี คุณจินตนา เอี่ยมอัครวมงคล คุณชนิดา สังขรัตน์
พุธที่ 11 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา อุทิสแต่ เทเรซา มารีอา ละมัย กิจสวัสดิ์ (ครบ 3 ปี) อุทิสแต่ อันตน วิเชียร - มารีอา มัถดาเลนา แบ็ง ก้วนเครือ อุทิสแต่ โกลเรนโซ สุรเดช ลุจนานนท์	ครอบครัวกิจสวัสดิ์ คุณวัลย์ลักษณ์ ทิมพะจันทร์ คุณอุมาพร
พฤหัสบดีที่ 12 19.00 น.	บุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสวามีและมรณสักขี อุทิสแต่ คุณรยีนา รัชนิกร ถึงเงิน (ครบ 100 วัน) อุทิสแต่ ยอห์น บอสโก อภินันท์ - โยเซฟ ขจร ถึงเงิน อุทิสแต่ มาร์ติน รัตนศักดิ์ สายวงศ์นวล - มอนิกา สุเพ็ญ ทรัพย์เย็น	ครอบครัว ครอบครัว ลูก - หลาน
ศุกร์ที่ 13 19.00 น.	น.ฮีลารี พระสัวมราชและนักปราชญ์ อุทิสแต่ มารีอา ปราณี ตูลาเดซาร์กซ์ (ครบ 3 ปี) อุทิสแต่ โยเซฟ สุพันธ์ เหลืองทอง อุทิสแต่ โยเซฟ บุญช่วย - มารีอา อนงค์ - มารีอา กอแรตตี พิมพา ศรีประโมง	คุณกรรณิการ์ - คุณจุฑาทิพย์ ลูก - หลาน คุณกสิณ - คุณวีราพร
เสาร์ที่ 14 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา (วันเด็กแห่งชาติ) อุทิสแต่ เทเรซา วันทนีย์ วันกุมภา อุทิสแต่ มารีอา ห้อย แซ่ลิ้ม อุทิสแต่ เลารนเต จำลอง - เปโตร ณรงค์ - โยเซฟ สมเกียรติ - อักเนส จามารี - มารีอา นารุณ ระดมกิจ	คุณอัมพรสิริ วันกุมภา คุณปิยะมาศ ทรัพย์วิบูลย์ชัย คุณนที ระดมกิจ